

Số: 87/TB-MTTQ-BTT

Mỹ Tú, ngày 29 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2021

Thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện năm 2021;

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên phối hợp với Thường trực HĐND, UBND huyện thực hiện và đạt được một số kết quả trong năm 2021 như sau:

I. TÌNH HÌNH TƯ TƯỞNG CÁC TẦNG LỚP NHÂN DÂN

Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là bùng phát đợt dịch thứ tư, từ ngày 27/4/2021 đến nay, sau khi thực hiện giãn cách xã hội thì tiếp tục một số xã bị phong tỏa cách ly y tế để kiểm soát dịch bệnh; mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội bị xáo trộn, làm ảnh hưởng đến tâm trạng lo lắng của các tầng lớp nhân dân.

Nhưng nhìn chung, các tầng lớp nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên, các tầng lớp nhân dân trong huyện phấn khởi, tin tưởng và tuân thủ, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là tham gia tích cực trong thực hiện mục tiêu kép: vừa phòng, chống thiên tai, đại dịch Covid-19, vừa tích cực thi đua sản xuất, kinh doanh, tham gia các phong trào, cuộc vận động, các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện, đảm bảo từng bước ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần trong nhân dân.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

1. Tham gia công tác bầu đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện xây dựng và ban hành kế hoạch tham gia công tác bầu cử, hướng dẫn tổ chức hội nghị cử tri cơ quan và nơi cư trú để giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND 3 cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri với Đoàn ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện để thông qua Chương trình hành động, có hơn 1.132 cử tri dự. MTTQ huyện phối hợp các ngành, các tổ chức thành viên, tuyên truyền được 1.694 cuộc có 102.365 lượt người dự và nghe.

Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác bầu cử và mở lớp tập huấn triển khai nội dung kiểm tra, giám sát đến Mặt trận xã, thị trấn, Ban công tác Mặt trận ấp; phối hợp các tổ chức thành viên bố trí thành lập đoàn và tiến hành 3 đợt kiểm tra,

giám sát tại 9/9 xã, thị trấn về công tác chuẩn bị bầu cử; phân công thành viên trực tiếp giám sát trước, trong và sau ngày bầu cử 23/5/2021 tại 96 Tổ bầu cử; kết quả nhìn chung các địa phương thực hiện bầu cử đảm bảo tính dân chủ, đúng luật, không phát hiện vấn đề khiếu nại hay thắc mắc làm ảnh hưởng đến công tác bầu cử. Tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%, bầu đúng và đủ theo số lượng đại biểu được ấn định. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp hiệp thương, giới thiệu HĐND huyện bầu Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026.

2. Tham gia góp ý kiến xây dựng pháp luật; tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật

MTTQ và các tổ chức thành viên luôn phát huy vai trò trong tham gia góp ý kiến xây dựng văn bản dự thảo nghị quyết, kế hoạch của huyện bằng hình thức thông qua các cuộc họp, hội nghị, thông qua văn bản dự thảo gửi đến Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên. Nhìn chung các dự thảo phù hợp, đáp ứng được sự mong đợi của các tầng lớp nhân dân.

Phối hợp với Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật huyện, Phòng Tư pháp, Chi Hội luật gia huyện, các tổ chức thành viên cùng cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thông qua các hình thức như: Tổ chức hội nghị chuyên đề; lồng ghép các cuộc họp, hội nghị tập huấn; hoạt động tư vấn, hòa giải; hoạt động kiểm tra, giám sát; nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn; nội dung chủ yếu là các văn bản luật, pháp lệnh, nghị quyết, quyết định được thông qua tại các kỳ họp Quốc hội khóa XIV;

Phối hợp triển khai “Ngày Pháp luật” năm 2021 trên địa bàn huyện; tổ chức huấn luyện bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng làm công tác hòa giải cơ sở. Phát huy vai trò người có uy tín, đi đầu gương mẫu, hướng dẫn nhân dân thực hiện, động viên gia đình, cộng đồng và xã hội tham gia thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Thông qua đó ý thức và trách nhiệm của cộng đồng dân cư có nhiều tiến bộ, tham gia thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhất là nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương và các phong trào khác...

2. Công tác giám sát và phản biện xã hội

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì phối hợp các tổ chức thành viên tiến hành giám sát công tác thực hiện tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND xã Thuận Hưng và thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa; giám sát việc thực hiện các quy định về công tác cán bộ và quản lý đảng viên của Ban Thường vụ đảng ủy xã Mỹ Phước và Phú Mỹ; giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 03, 04 và số 10/HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh tại UBND xã Mỹ Hương và Mỹ Thuận; giám sát công tác phòng, chống đại dịch Covid-19; giám sát việc thực hiện Nghị quyết 68-NQ/CP, Nghị quyết 126-NQ/CP của Chính phủ, Quyết định 23/TTg của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện Quyết định 1793/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sóc Trăng. Nhìn chung qua giám sát, các đơn vị được giám sát đều triển khai thực hiện khá tốt nhiệm vụ đề ra, tuy nhiên cũng còn một số hạn chế, khó khăn được Tổ giám sát nhắc nhở, đề xuất khắc phục. Sau giám sát, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện có xây dựng báo cáo kết quả giám sát, kiến nghị, gửi đến cơ quan chức năng cùng cấp, đồng thời theo dõi đúng quy định.

Tính đến đầu năm đến nay, Ban Thanh tra nhân dân tham gia giám sát việc giải quyết khiếu nại và mâu thuẫn nội bộ trong nội bộ nhân dân, kết quả hầu hết vụ việc được UBND xã, thị trấn giải quyết hợp tình hợp lý. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng triển khai các cuộc giám sát xây dựng cơ bản các công trình nông thôn, nhìn chung hầu hết chủ đầu tư, nhà thầu thực hiện khá nghiêm túc theo bản vẽ thiết kế, tuy nhiên cũng còn một vài hạng mục chưa đảm bảo quy trình kỹ thuật, được nhắc nhở khắc phục sửa chữa lại.

Các ngành đoàn thể huyện đã chủ trì thực hiện giám sát theo kế hoạch, bao gồm: Giám sát việc triển khai thực hiện các mô hình xóa nghèo cho hội viên và nông dân. Giám sát thực hiện “Hỗ trợ, can thiệp đối với trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt” theo Nghị định số 56/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Giám sát tình hình phối hợp hoạt động và nhận ủy thác từ Ngân hàng CSXH huyện giai đoạn 2020 - 2021. Giám sát việc thực hiện chế độ và chính sách cho đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động.

Tham gia cùng Thường trực Hội đồng nhân dân và 2 Ban Hội đồng nhân dân huyện tiến hành khảo sát, giám sát công tác thực hiện chính sách an sinh xã hội; giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; giám sát việc trả lời kiến nghị của cử tri; công tác hòa giải ở cơ sở; việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính và thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Mỹ Tú.

Ngoài ra, Ban Thường trực UBMTTQ huyện tham gia các đoàn giám sát của ban, ngành cấp tỉnh làm việc trên địa bàn huyện. Qua các cuộc giám sát đã kịp thời phản ánh, kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, góp phần xây dựng chính quyền vững mạnh.

3. Công tác tiếp công dân và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo

Tiếp tục thực hiện Thông tri số 36/TTr-MTTW-BTT ngày 6/5/2019 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “quy định, hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân”. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện có phân công lãnh đạo và cán bộ thực hiện tiếp công dân thường xuyên vào thứ 4 hàng tuần; có bố trí điểm Tiếp công dân tại cơ quan MTTQ huyện. Trong năm tiếp 7 lượt công dân, chủ yếu thắc mắc xung quanh công tác bầu cử, công tác an sinh xã hội, được giải thích cặn kẽ, không có gởi đơn.

Hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn phối hợp UBND cùng cấp củng cố, kiện toàn Tổ hòa giải đảm bảo đạt yêu cầu về tỷ lệ hòa giải viên nữ, người dân tộc thiểu số, hầu hết hòa giải viên là những người am hiểu pháp luật, truyền thống, tập quán và được người dân tín nhiệm; thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho hòa giải viên nên kết quả hòa giải ở cơ sở có tỷ lệ thành ngày càng tăng.

Duy trì họp giao ban để tập hợp kịp thời ý kiến nhân dân, ý kiến từ các tổ chức chính trị- xã hội, các tổ chức thành viên của Mặt trận để nắm tình hình nhân dân, đề xuất biện pháp sát thực giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân,

từng bước nâng cao chất lượng công tác tham gia xây dựng chính quyền tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân cùng cấp.

III. KIẾN NGHỊ TẠI KỲ HỌP THỨ 3

1. Kiến nghị UBND huyện chỉ đạo củng cố, nâng chất lượng hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, đảm bảo hoạt động phải có chất lượng và hiệu quả. Chỉ đạo ngành nông nghiệp và các ngành có liên quan tiếp tục theo dõi, hướng dẫn nông dân sản xuất theo thời vụ khuyến cáo; có định hướng về cây trồng, vật nuôi phù hợp từng vùng; phối hợp kết nối thị trường tiêu thụ đầu ra ổn định cho sản phẩm nông nghiệp, giúp nông dân an tâm sản xuất bền vững.

2. Cử tri và nhân dân trong huyện rất vui mừng khi được tỉnh, huyện phê duyệt nhiều chương trình, dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên khi tổ chức triển khai nguồn vốn hỗ trợ sản xuất, kinh doanh thì thường triển khai chậm trễ. Đề nghị UBND huyện thường xuyên liên hệ ngành cấp trên sớm triển khai đầu tư hỗ trợ vốn kịp thời hơn.

3. Qua theo dõi, tổng hợp hầu hết cử tri và nhân dân trong huyện đều có nhu cầu bức xúc, kiến nghị xây dựng mới và sửa chữa lộ giao thông, nạo vét kênh thủy lợi, bắt cầu nông thôn, kéo điện sinh hoạt, kéo nước sạch và hợp vệ sinh các tuyến kênh có đông dân cư sinh sống, Do đó, đề nghị UBND huyện nên chỉ đạo các ngành chức năng có khảo sát và trả lời, giải thích cụ thể, tránh việc tiếp thu, ghi nhận nhiều năm nhưng không thấy thực hiện.

4. Kiến nghị Thường trực Hội đồng nhân dân huyện bố trí lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp theo luật định, có phân công cụ thể các vị đại biểu HĐND tăng cường công tác theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết tại xã, thị trấn, để đảm bảo Nghị quyết HĐND đi vào cuộc sống và đem lại hiệu quả cao.

5. Đề nghị Thường trực HĐND, đại biểu HĐND huyện quan tâm xây dựng, lựa chọn những nội dung trọng tâm, những vấn đề bức xúc liên quan người dân, để bổ sung vào chương trình giám sát cả nhiệm kỳ và năm 2022. Đề nghị quý đại biểu HĐND huyện thường xuyên tiếp xúc, gần bó, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân để kịp thời gửi đến các cơ quan thẩm quyền giải quyết; đồng thời thể hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu dân cử trong hoạt động giám sát, góp phần đảm bảo đem lại quyền và lợi ích chính đáng cho cử tri và nhân dân.

Trên đây là kết quả Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2021 và những kiến nghị gửi đến kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XII.

Nơi nhận:

- BTT UBMTTQ huyện;
- TT HĐND huyện;
- Lưu: VP.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH



Quách Thanh Vui